



## ประกาศคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างจริยธรรมนักวิชาการหรือนักวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การเสริมสร้างจริยธรรมนักวิชาการหรือนักวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำคณะฯ คราวประชุมสามัญครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

1. กำหนดเป็นภาคบังคับสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีในการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “จริยธรรมทางวิชาการ” ซึ่งจัดโดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา คนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการปลูกฝังจริยธรรมนักวิชาการแก่นักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่เริ่มทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาจะได้รับมอบวุฒิบัตร และให้นำวุฒิบัตรมาใช้ประกอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

2. นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาต้องเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการ หลักการเขียนอ้างอิงตาม APA คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ ที่จัดโดยสาขาวิชา เพื่อเน้นย้ำความสำคัญให้รู้จักเคารพในความคิดและสิทธิของผู้อื่น และสร้างความตระหนักในการให้เกียรติแก่ผลงานของผู้ที่ต้องการอ้างอิง

3. การทำรายงานให้นักศึกษาเน้นประเด็นของการวิเคราะห์ หรือการสังเคราะห์ เนื้อหาในที่ได้รับมอบหมายแต่ละกระบวนวิชา โดยไม่คัดลอกงานของผู้อื่นมาจัดทำเป็นรายงานของตนเอง

4. การประเมินผลงานของนักศึกษา อาจารย์จะมีการติดตามเอกสารที่นักศึกษาใช้ในการอ้างอิง หรือให้นักศึกษานำเอกสารต้นฉบับที่ใช้ในการอ้างอิงมาประกอบ หากพบว่านักศึกษามีการละเมิดจริยธรรมนักวิชาการหรือนักวิจัย ในเบื้องต้นอาจารย์จะตักเตือนและชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงบทลงโทษการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ หากยังคงพบการละเมิดทางจริยธรรมนักวิชาการหรือนักวิจัยอีกเป็นครั้งที่สอง นักศึกษาจะถูกปรับให้ตก (F) ในกระบวนวิชานั้นๆ และหากพบการคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่นในงานวิทยานิพนธ์ให้พิจารณาการลงโทษตามประกาศของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “มาตรการลงโทษนักศึกษาคัดลอกวิทยานิพนธ์ของผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นจัดทำวิทยานิพนธ์ให้”

5. นักศึกษาที่กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ให้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและข้อกำหนดของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

6. ในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ นักศึกษาต้องมีความซื่อตรงต่อการให้ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัยตรงตามสภาพความเป็นจริง ในขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ของการวิจัยที่ค้นพบโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ค้นพบ

7. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย ให้ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในคณะวิจัยเสมอ และไม่แอบอ้างผลงานวิจัยของผู้อื่นไปรายงานผลและตีพิมพ์เป็นผลงานของตนเอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ลงนาม            **รัตนาวดี ขอนตะวัน**  
(รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนาวดี ขอนตะวัน)  
รองคณบดี รักษาราชการแทน  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ

สำเนาถูกต้อง  
ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  
(นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์)  
นักวิชาการศึกษา 6